



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 24 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,139 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,384,639 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,100 ราย รักษาหายสะสม 2,280,109 ราย ยังรักษาอยู่ 82,485 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย เสียชีวิตสะสม 22,045 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 351,868,555 (+2,121,108) ราย เสียชีวิต 5,614,185 (+4,476) ราย รักษาหาย 279,659,138 (+1,290,285) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO ตักลยพันธุโอมิครอนได้ผลให้โควิด 19 เคลื่อนเข้าสู่ขั้นใหม่และอาจนำมาซึ่งจุดจบของโรคระบาดใหญ่ในยุโรป / ซีโควิด 19 หยุตบริการควบคุมและจัดการโรคมลาเรีย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคมลาเรียเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแถบประเทศแอฟริกา **ออสเตรเลีย** รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิกตอเรีย สั่งตรวจโควิดนักเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อเปิดภาคเรียน **อินโดนีเซีย** พบผู้เสียชีวิตจากโอมิครอน 2 รายแรก **จีน** กรุงปักกิ่งสั่งเพิ่มการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ก่อนมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 **อังกฤษและฝรั่งเศส** ตัดสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด 19 เพื่อดูแลปัญหาสุขภาพจิต **นิวซีแลนด์** ยกเว้นป้องกันโควิด 19 เป็นสีแดงทั่วประเทศ / นายกานิวซีแลนด์ ประกาศยกเลิกงานแต่งงานหลังจากรัฐบาลกำหนดข้อจำกัดโควิด 19 ใหม่ **ฮ่องกง** หวันโควิดระบาดหนักย่านพักอาศัย-ส่งปิดอาคาร เขตไควง **อินเดีย** ติดเชื้อโควิด 19 เพียงวันเดียว กว่า 3.3 แสนคน **กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 โอมิครอน ในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง **ญี่ปุ่น** ทำสถิติใหม่ติดโควิดรายวันกว่า 50,000 ราย **ยุโรป** มีบหลายประเทศประท้วงต่อต้านนโยบายวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนไม่ฉีดวัคซีนโควิด

ประเด็นสำคัญ

1. การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด 19 หลังผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, sondhitak)

- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท. พอใจภาพรวมสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ มอบหมาย สธ. ประเมินยอดผู้ป่วยรายใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียงการพุ่งขึ้นในระยะสั้นหรือต่อเนื่อง รวมทั้งให้เฝ้าระวังการระบาดในสถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ สธ. คาด การแพร่ระบาดในประเทศจะเป็น สายพันธุ์โอมิครอนเกือบทั้งหมดในปลายเดือน ม.ค. ทางรัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ติดต่อบริการวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของสธ. ใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม คร. เผย สถานการณ์โควิด 19 ผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ยที่ 8 พันรายต่อวัน ยังไม่ถึงว่าพุ่งขึ้นมาก ผู้ป่วยอาการรุนแรงไม่เยอะ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ด้วยสายพันธุ์โอมิครอนที่ติดง่าย แพร่เชื้อเร็ว ยังระวังอยู่ต่อเนื่อง เตี้ยงไอซียูของ รพ.และ รร.แพทย์ ยังมีเพียงพอรองรับ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการจะให้รักษาที่บ้าน (HI) ซึ่งผู้ติดเชื้อที่อยู่ HI แล้วมีอาการเปลี่ยนต้องเข้า รพ. พบว่ามีไม่มาก ด้านการผ่อนคลายมาตรการ ให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึงเวลา 23.00 น. ใน 33 จังหวัด ต้องมีมาตรการ Covid-19 Free Setting พนักงานรับวัคซีนครบ ร้านต้องถ่ายเทอากาศได้ และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนให้บริการลูกค้า ผลตรวจอาจจะไม่แม่นยำเท่าการตรวจ RT-PCR แต่มีประโยชน์ เพราะราคาถูกตรวจง่าย รู้ผลเร็ว โดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องไปเจอคนมากๆ แนะนำให้ตรวจตามความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ

-ยุทธนา บุญอ้อม โปสทภาพพร้อมแคปชั่นตั้งข้อสงสัย หลังภาครัฐอนุมัติให้จัดกิจกรรม บุรีรัมย์ มาราสอน 2022 ในวันที่ 22 ม.ค. ณ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนักวิ่งกว่าหมื่นคน เนื่องจากอัตราการติดเชื้อโควิดภายในประเทศยังพุ่งสูงต่อเนื่อง แถมภาครัฐยังสั่งห้ามให้จัดกิจกรรมใดๆ ที่มีการรวมตัวกันมากเกินความจำเป็น รวมถึงห้ามจัดคอนเสิร์ตต่างๆ ในระยะนี้

2. ห่วงการระบาดโควิด 19 ในเทศกาลตรุษจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ch7)

-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. ห่วงการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงตรุษจีน แนะนำประชาชนเลี่ยงเดินทางโดยไม่จำเป็น ลดแออัด ย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การฉลองฯต้องปรับรูปแบบกิจกรรม จากเดิมที่มีการรวมตัวของคนในครอบครัวให้เน้นปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อภายในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการฉลองตรุษจีนทางออนไลน์มากขึ้น เพราะแม่ ศึก.

จะผ่อนคลายมาตรการให้ดำเนินกิจกรรมกิจการได้ แต่ สธ.ยังคงระดับการเตือนภัย ระดับ 4 เหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ch7)

-นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยโพล พบ เทศกาลตรุษจีนปีนี้ คนไทยร้อยละ 65 มีความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยกังวลมากที่สุด คือ กลัวติดเชื้อจากการไปจับจ่ายซื้อของวันไหว้ในตลาดห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต รองลงมาคือ กลัวการติดเชื้อจากการรวมญาติที่บ้าน ที่พักอาศัย ห่วงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง อาจจะติดเชื้อได้ง่าย และอาจจะมีอาการรุนแรง แต่มีปชช.ร้อยละ 35 ระบุว่า ไม่รู้สึกกังวล เนื่องจากป้องกันตนเองอย่างดี ขณะที่ปชช. ร้อยละ 29.7 ไม่กังวลเพราะชินกับสถานการณ์ และได้รับวัคซีนครบโดส อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจยังพบว่า ปชช.ร้อยละ 85.3 พร้อมทั้งจะป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อไปที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ และติดตามสถานการณ์เป็นระยะ

3. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, TNN, topnews, amarintv, workpointtoday)

- ศบค. เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้ประชากรในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูงจากเดิมให้ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข จนท.ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง 608 เท่านั้น การฉีดวัคซีนเข็ม 4 สำหรับปชช. ที่รับวัคซีนเข็ม 3 เกิน 3 เดือน ซึ่งสูตรการฉีดวัคซีนเข็ม 4 มี 2 สูตร คือ 1.ฉีด SV เข็ม 1-2 และเข็ม 3 เป็น AZ เข็ม 4 แนะนำให้ฉีด AZ 2.ฉีด AZ เข็ม 1-2 และเข็ม 3 เป็น Pfizer เข็ม 4 แนะนำให้ฉีด Pfizer ขอให้ ปชช.ติดตามการประชาสัมพันธ์ สถานที่ฉีดวัคซีน จากแต่ละจังหวัดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, pptv)

-พญ. มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เผยการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 4 ให้กับปชช.ทั่วไปที่สถานีกกลางๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ที่สถานีกกลางๆ ครบกำหนด 3 เดือน ที่จะฉีดเข็ม 4 ได้แล้ว โดยระบบจะส่ง SMS นัดวันให้เข้ามาฉีดวัคซีนเข็ม 4 หรือหากไม่ได้รับ SMS สามารถตรวจสอบข้อมูลนัดได้ที่แอปฯ วัคซีนบางซื่อ ส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถานีกกลางๆ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4 ค่าย คือ AIS DTAC TRUE และ NT ในวันที่ 27 ม.ค. 2565 และเริ่มนัดมาฉีดพร้อมกันวันแรก ในวันที่ 1 ก.พ. 2565 สำหรับวัคซีนเข็ม 4 ที่ใช้มี 2 ชนิดหลัก คือ แอสตราฯ และ ไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, TNN)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ สวทช. โพสต์ข้อความ ผลการศึกษาจากทีม University of Texas Medical Branch ระบุ ภูมิจากวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อไวรัสโอมิครอน อยู่ในระดับสูงเพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อได้ แต่มีข้อจำกัดสำคัญคือ ช่วงเวลาที่ได้รับเข็มกระตุ้นควรเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายไม่มีภูมิที่สูง เชื่อว่าถ้าการกระตุ้นในช่วงที่ภูมิไม่ต่ำ ค่าแอนติบอดีที่กระตุ้นขึ้นมาได้อาจจะไม่สูงเท่า และอยู่ไม่นานถึง 4 เดือน ความยากของการตัดสินใจอยู่ที่ถ้าไม่รับกระตุ้นภูมิจาก 2 เข็ม เอาโอมิครอนไม่อยู่ แต่ถ้ารับกระตุ้นเร็วเกินไป ภูมิจากเข็ม 3 จะขึ้นได้ไม่เต็มศักยภาพและตกไว ส่วน สูตร Sv-Sv-PZ ที่ได้ภูมิที่สูงขึ้นมาได้ อาจเป็นเพราะว่าช่วงที่ได้เข็มกระตุ้น PZ ร่างกายมีภูมิที่ไม่สูงมากที่จะรบกวนวัคซีนเข็ม 3 จึงทำให้เข็ม PZ ทำงานได้เต็มที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, TNN, thaipbs, nationtv)

-นาย อัลเบิร์ต บัวร์ลา CEO บ.ไฟเซอร์ เผย การฉีดวัคซีนโควิดควรเป็นแบบประจำปี คือ ปีละหนึ่งครั้ง ดีกว่าการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ ทุก 4 หรือ 5 เดือน และบ.ไฟเซอร์อาจมีความพร้อมที่จะยื่นขออนุมัติวัคซีนที่มีการปรับปรุงใหม่ในการต่อสู้กับโควิดสายพันธุ์โอมิครอนต่อ FDA พร้อมผลิตวัคซีนชนิดใหม่สู้โควิดโอมิครอนในปริมาณมากได้เร็วที่สุดในเดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้

4.รพ.ไม่รับรักษาสาวท้อง 7 เดือนติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ

-สาวท้อง 7 เดือน ติดโควิด อาการทรุด ญาติประสานไปที่ รพ.จุฬารัตน์ ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน เมื่อไปถึงทาง รพ. แจ้งว่าจะตรวจ RT-PCR ให้ แต่ต้องไปรักษาตัวที่อื่น โทรขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669 จนท.รับสายบอกตอนนั้นคนไข้อยู่ที่ รพ.จุฬารัตน์ ก็ให้ รพ.จุฬารัตน์ รับรักษาไป ญาติพยายามอธิบายแต่ไร้ผล จนท.รับสายแจ้งว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับ ผ่านไป 30 นาที โทรไปที่ 1669 อีกครั้ง เพื่อสอบถามว่ามีที่ไหนรับรักษาหรือไม่ แต่จนท.รับสายแจ้งว่า ยังไม่ทราบเรื่อง จากนั้นก็หายเงียบ ไม่มีใครติดต่อกลับมา จึงขับรถตระเวนหา รพ.เพื่อรักษา และขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอด สุดท้ายประสานรพ.ธนบุรีบำรุงเมือง รับรักษาแล้ว ด้านครอบครัวติดเชื้อแล้ว 5 คน ยังไม่รับ รพ.รักษาเช่นกัน

5. เพจ ไทยรัฐสู้โควิด โดนปลอมเฟซบุ๊ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ

-เพจ ไทยรัฐสู้โควิด เตือนภัย มีกลุ่มมิจฉาชีพ ปลอมเฟซบุ๊ก ขายสินค้า ขายประกัน ขอรับเงินบริจาค ชักชวนให้เล่นการพนัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความขัดแย้งในสังคม เพจจริง ชื่อ ไทยรัฐสู้โควิด@thaimoph มีเครื่องหมายถูกในพื้นที่วงกลมสีฟ้าขอปชช.อย่าหลงเชื่อ และแจ้งดำเนินคดีทางกฎหมายผู้กระทำความผิดแล้ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>6. รายงานการระบาด/คลัสเตอร์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, Chiangmainews, 77kaoded, sondhitak) -แพร่ โควิด อ.สูงเม่นพบผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง 15 ราย อำเภอเตรียมพร้อมรับมือ เน้นให้ทุกหมู่บ้านเคร่งครัดการเฝ้าระวัง / เชียงใหม่ พบติดเชื้อใหม่ 129 ราย เสียชีวิตสะสมทะลุ 200 ราย ร้าน Studio Spa Nimman17 นวดเฉพาะจุดสำหรับท่านชาย กลางเมืองเชียงใหม่ เป็นคลัสเตอร์ใหม่โควิด 19 / อำนาจเจริญ คลัสเตอร์งานแต่ง ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสมแล้ว 50 ราย / ยะลา ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม / สตูล พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 21 ราย / เพชรบูรณ์ ชี้นับต่อคลัสเตอร์ นร.รร.เอกชนติดโควิด ไม่แน่ชัด-ติดตามไม่ได้ สมุทรสาคร ติดเชื้อใหม่ 122 ราย พบคนงาน ร.ย่นกระทุ่มแบน ติดโควิด ชนิดไร้อาการ</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า) -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ อีกไม่กี่เดือน เชื่อว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปรกติได้ ด้วย ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การฉีดวัคซีนของประเทศไทยการฉีดวัคซีนของคนทั้งโลก พัฒนาการ และการกลายพันธุ์ของไวรัส โควิด 19 ที่มีหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่ครอบคลุมผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดแล้ว สื่อที่นำเสนอ : นสพ, ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) -ย่านเยาวราช พบร้านขายกระดาษและของใช้สำหรับไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ นำงเด็กวัยซนพร้อมกับชุดตรวจ COVID 19 มาจำหน่ายรับวันตรุษจีน เพื่อซื้อไปเผาให้กับบรรพบุรุษ โดยชุดงเด็กวัยซน จะมีวัคซีน 3 ยี่ห้อ เข็มฉีดยา พร้อมชุดตรวจ ATK เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ siamsport - คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กก.โอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ เผย ฝ่ายจัดการแข่งขันแบดมินตัน รายการ สวีดิช โอเพ่น 2022 พบนักแบดมินตันไทย จำนวน 1 คน ติดเชื้อโควิด 19 ในการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ส่งผลให้ต้อง ถอนตัวจากการแข่งขันทันที ทั้งนี้ ประสานหน่วยงานดูแลนักกีฬาในสวนของผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการกักตัวที่ ประเทศสวีเดน สำหรับนักกีฬาที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะลงทำการแข่งขันต่อจนจบ และเน้นย้ำให้ทุกคนที่อยู่ในระหว่าง การแข่งขันให้เคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, posttoday) -นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เตรียมแถลงรายละเอียดร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ.... โดยจะนำมาใช้เป็นกฎหมาย เฉพาะเพื่อควบคุมกำกับให้ประชาชนนำกัญชาและกัญชงมาใช้เพื่อการดูแลรักษาในครัวเรือน และป้องกันการนำมาใช้ในทางที่ ผิด โดยพ.ร.บ.กัญชาฯ ที่สำนักงาน อย. ระบุไว้เบื้องต้นดังนี้ ห้ามการใช้แบบนันทนาการ เว้นแต่ในพื้นที่ที่กำหนดซึ่งต้องได้รับ อนุญาตตามมาตรา 6 และการนำไปใช้ประโยชน์ต้องมีการกำกับดูแล ป้องกันการใช้ในทางไม่เหมาะสม เช่น ห้ามขายให้บุคคล กลุ่มเสี่ยง เช่น อายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถส่งจ่ายให้แก่คนไข้ของตนได้ -นพ.บัณฑิต ศรไพศาล นักวิจัยในโครงการวิจัยสังเคราะห์ มุลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า การตัดกัญชาออกจาก รายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ 1. การอ้างเหตุผลว่าไม่มีค่า ว่ากัญชาในประมวลกฎหมายยาเสพติด 2. กัญชายังเป็นยาเสพติด 3. สธ. ต้องการกำหนดให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด 4.การ กำหนดให้สารสกัดกัญชาที่มี THC มากกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักเป็นยาเสพติด 5. กัญชาก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการ ทางสมองของเยาวชน หากในอนาคตประชาชนและเด็กและเยาวชนเสพยาใช้กัญชา โดยเข้าใจว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดสังคมไทยจะ หายหน้าขนาดไหน -นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook ข้อความว่า กรณีที่มีการประชุม ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ซึ่งมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดสธ เป็นประธาน ได้มีมติเอกฉันท์ตัด “กัญชา” ออกจากบัญชียาเสพติด ให้โทษประเภทที่ 5 ในร่างประกาศสธ. สำหรับขั้นตอนต่อไปจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในวันที่ 25 ม.ค นี้ หากผ่านความเห็นชอบของ ป.ป.ส.แล้ว รวม.สธ. จะลงนาม ประกาศใช้ เท่ากับว่าจะไม่มีคำว่า “กัญชา” ระบุอยู่ในบัญชียาเสพติดอย่างเป็นทางการ ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% จึง จะถือว่าเป็นยาเสพติด ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะปลูกกัญชา จึงขอเสนอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สรุปเงื่อนไขออกมากำหนดให้ประชาชนทำความเข้าใจได้ง่าย</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) - นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป จ.สกลนครจะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดำเนินโครงการ “การยกระดับหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ทุกที่ ไม่มีใบส่งตัวให้เป็นของขวัญปีใหม่</p> <p>ด้าน นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า พร้อมจัดระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หัวใจสำคัญของนโยบายคือ “ประชาชนยังคงเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย แต่กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุสมควร สามารถเข้ารับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเครือข่ายได้” โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 “หน่วยบริการทุกแห่ง” ที่ให้บริการประชาชนในลักษณะนี้ จะไม่ต้องให้ประชาชนกลับไปรับใบส่งตัวหรือมีการเรียกเก็บเงินจากประชาชน แต่ให้มาเรียกเก็บเงินจาก สปสช.</p>	
<p>แก๊งคอลเซ็นเตอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- กองบัญชาการตำรวจนครบาล เนะ 6 ข้อ "สังเกต"แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้แก่ 1.แอบอ้างเป็นคนของหน่วยงานราชการ 2.แจ้งว่าเหยื่ออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด 3.ขอสอบปากคำทางโทรศัพท์ 4.อาจให้เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน (ปลอม) เพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อ 5.ออกอุบายให้โอนเงินเพื่อขอตรวจสอบ หรือเพื่อไม่ให้เหยื่อถูกดำเนินคดี และ 6.ให้สันนิษฐานเป็นมิจฉาชีพ เพราะหน่วยงานราชการไม่โทรฯ ไปสอบปากคำหรือให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบ นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนะยึดแนวทาง "3 ไม่ 1 ควร" ได้แก่ "ไม่...ตกใจ" "ไม่...เชื่อ" "ไม่...โอน" และ"ควร...แจ้งเจ้าหน้าที่" โดยเฉพาะเบาะแสช่องทางติดต่อ เช่น เบอร์โทรฯ เลขบัญชีธนาคารปลายทางเพื่อระงับหรืออายัด และติดตามตัวผู้กระทำผิด สุดท้ายขอเพียงตั้งสติและมีข้อมูลให้เท่าทัน ไม่เร่งรีบทำตามโดยไม่ลุ่มคิดถึงข้อเท็จจริง รอบคอบและตรวจสอบก่อนตัดสินใจ</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา)</p> <p>- ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความเคลือบแคลงสงสัยของสาธารณชนต่อนักการเมืองในผลประโยชน์ธุรกิจบุหรีไฟฟ้า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.3 รู้สึกเคลือบแคลงสงสัย ทำให้ฝ่ายการเมืองและข้าราชการระดับสูงบางคนของสธ. ไม่ออกมาต่อต้านบุหรีไฟฟ้า ในขณะที่ ร้อยละ 77.9 รู้สึก เคลือบแคลงสงสัยว่ามีนักการเมืองและข้าราชการบางคน แสวงหาผลประโยชน์จากบ. บุหรีไฟฟ้า ร้อยละ 74.1 เห็นด้วยกับรัฐบาลไทย โดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายว่า บุหรีไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย และ ครอบครอง และร้อยละ 72.8 ชื่นชม รมว.สธ. ที่ระบุชัดไม่มีนโยบายที่จะทำให้บุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย</p>	
<p>อากาศแปรปรวน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ไปจนถึงวันที่ 28 ม.ค. อุณหภูมิลดลง กับมีอากาศเย็นถึงหนาว ด้านโฆษก สธ. เตือนภาวะช็อกจากอากาศหนาว ไฮโปเทอร์เมีย แนะนำ 6 วิธีปฏิบัติตน ดังนี้ 1.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและทำความสะอาด 3.งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 4.ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิด ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง 5.ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลาใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว 6.หมั่นดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และอาศัยอยู่ในที่อบอุ่น</p>	-
<p>ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผอ.รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องผ่าตัด ห้องพักรอการผ่าตัด ห้องพักผู้ป่วย ฯลฯ คค. Chance for Sight ร่วมสร้างโอกาสการมองเห็น ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ได้ที่บัญชี : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว (ประเภทออมทรัพย์) เลขที่บัญชี : 745-0-33317-1 (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามข้อมูลได้ที่ รพ.จักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร. 034-419-517</p>	-
<p>วช.สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคเมลิออยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนงบประมาณ ทีมวิจัยจากม.ขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รศ.ดร.เกียรติไชย พักศรี ศ.ดร.รศนาวงศ์รัตนชีวิน ผศ.ดร.สภาวะรัตน์ กันทะวงศ์ และ คณะ ดำเนิน คค.วิจัยระบบเฝ้าระวังพยากรณ์ และผลิตภัณฑ์ลดเชื้อในดินเพื่อป้องกันการติดเชื้อและบำบัดเสริมโรคเมลิออยด์ เพื่อให้ความรู้และสร้างชุมชนต้นแบบ การพยากรณ์โรคที่รวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ลดปริมาณเชื้อก่อโรคในดินและน้ำ ตลอดจนสเปรย์พ่นเพื่อลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังก่อนการสัมผัสดินหรือน้ำที่สงสัยว่ามีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน หรือครีมหาผิวที่ลดการติดเชื้อหลังสัมผัส สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ ลดโอกาสที่จะติดเชื้อเมลิออยด์ ทำให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้นในระยะยาว</p>	-